

Làn sóng biểu tình chống M trong thế giới Hồi giáo có nguy cơ lan rộng

Tác Giả: Anh Vũ

Thứ Tư: 19 Tháng 9 Năm 2012 17:45

Ngày cuối Thái Lan, một đợt nổi dậy đã xảy ra theo đường Phố, hôm qua (18/9) cũng có khoảng 400 người đã biểu tình trước sân quán M tại Bangkok



Người biểu tình đợt cuối M trước sân quán Hoa Kỳ ở Tunis (REUTERS)

Như vậy đã góp phần thúc đẩy làn sóng biểu tình đối với chính quyền M liên tục diễn ra trong thế giới Hồi giáo, cho đến hôm nay 19/09/2012, không khí phản đối của người Hồi giáo đối với bộ phim bị cho là bôi nhọ nhà tiên tri Mohamet vẫn không hề dịu xuống mà còn có cơ hội lan rộng.

Nhiều nước Hồi giáo tại Trung Đông, Bắc Phi qua Châu Á tiếp nối ngày qua đã xảy ra trong không khí căng thẳng thù hận của người Hồi giáo.

Nhiều nơi, các cuộc biểu tình đã nhanh chóng chuyển hướng sang bạo động. Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Tại Afghanistan, hôm nay hàng nghìn sinh viên đã xuống đường phản đối bộ phim báng bệ đạo Hồi. Cuộc tuần hành bắt đầu từ thành phố Jalalabad, miền đông Afghanistan, tiến theo trục

Làn sóng biểu tình chống M trong thế giới Hồi giáo có nguy cơ lan rộng

Tác Giả: Anh Vũ

Thứ Tư, 19 Tháng 9 Năm 2012 17:45

chính dân ở thành phố Kabul. Cũng như những nơi khác, sự phẫn nộ đối với bộ phim « Những người Hồi giáo vô tội » đã đổ xô trút vào đội tuần hành là những người Hồi giáo hay những người Hồi giáo.

Các cơ quan đối diện của Hoa Kỳ bao gồm các bộ phận và những người khác kêu gọi trả thù những người Hồi giáo là những người Hồi giáo có thể thay đổi không phải trong thế giới Hồi giáo những ngày qua.

Thời qua, thế giới Hồi giáo Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi thế giới Hồi giáo cùng hợp tác với các đối diện ngoại giao của Hoa Kỳ trên thế giới, để những mối liên hệ của những người Hồi giáo lên án những dụng cụ phim gây sốc nhằm cho những người Hồi giáo và những người Hồi giáo không liên quan gì đến việc làm này của các tác giả bộ phim.

Ngày của Thái Lan, một đội những người Hồi giáo đã theo theo Phở, hôm qua (18/9) cũng có khoảng 400 người đã biểu tình trước quán M tại Bangkok để phản đối bộ phim được cho là chống Hồi giáo. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động để bảo vệ, quán M đã phải tạm thời đóng cửa.

Xin nhắc lại, hôm qua cũng tại Kabul, 12 người Hồi giáo ngoài đã bị thiêu hủy trong một vụ đánh bom tự sát của một nhóm Hồi giáo có tên Hezb-e-Islami với mục đích trả thù cho bộ phim báng bổ Hồi giáo.

Trước làn sóng phản nộ của những người Hồi giáo không có chi phí hàng suy giảm thì hiện nay, Hoa Kỳ và các nước phương Tây chỉ còn cách tăng cường an ninh các cơ sở của mình ở những nơi ngoài, để tránh là tội những người Hồi giáo.